

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 8640/UBND-NN&MT
V/v ý kiến, quan điểm về nội dung
khởi kiện của ông Nguyễn Đức
Chinh, bà Lô Thị Bằng, địa chỉ
thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 10 năm 2016

HỎA TỐC

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông báo thụ lý vụ án số 28/2016/TBTL-HC ngày 14/10/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo cho UBND tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu; chứng cứ pháp lý liên quan và văn bản nêu ý kiến, quan điểm của UBND tỉnh về vụ khởi kiện quyết định hành chính của UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý đất đai, giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng, địa chỉ thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh có ý kiến, quan điểm về vụ việc khởi kiện của ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng, như sau:

1. Ngày 21/03/2016, UBND tỉnh nhận được Thông báo thụ lý vụ án số 01/TB-TLVA của Tòa án nhân dân tỉnh, thụ lý vụ án hành chính về việc “Kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng, địa chỉ thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp với UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc ngày 05/04/2016 tại UBND xã Ea Lê, huyện Ea Súp, hộ gia đình ông Nguyễn Đức Chinh và Công ty TNHH MTV Phước Lợi đã thống nhất tự nguyện rút đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tòa án nhân dân huyện Ea Súp; Công ty TNHH MTV Phước Lợi có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Ea Súp và các cơ quan có liên quan triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật đối với diện tích khoảng 3.050m² đất nằm trong diện tích 5.750m² đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Phước Lợi thuê đất tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 28/08/2012.

Ngày 06/04/2016, hộ gia đình ông Nguyễn Đức Chinh đã có đơn rút yêu cầu khởi kiện gửi Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để các bên liên quan lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình Ông theo quy định của pháp luật. Ngày 11/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 02/2016/QĐST-HC đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.

Trên cơ sở đó, ngày 21/04/2016, UBND tỉnh có Công văn số 2935/UBND-NN&MT nêu rõ ý kiến, quan điểm về nội dung khởi kiện của ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích khoảng

3.050m² đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng nằm trong diện tích 5.750m² thuộc một phần lô đất số 118, tờ bản đồ địa chính số DC01, thuộc Cụm Công nghiệp Ea Lê, xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

Tuy nhiên, đến nay việc tiến hành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thực hiện; Do đó, hộ ông Nguyễn Đức Chinh có đơn khởi kiện quyết định của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH MTV Phước Lợi thuê đất tại Cụm Công nghiệp Ea Lê, xã Ea Lê, huyện Ea Súp và được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thụ lý vụ án tại Thông báo số 28/2016/TBTL-HC ngày 14/10/2016. UBND tỉnh giữ nguyên ý kiến, quan điểm đối với vụ việc khởi kiện của ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng tại Công văn số 2935/UBND-NN&MT ngày 21/04/2016 (có phô tô văn bản kèm theo).

2. UBND tỉnh gửi đến Quý Tòa các tài liệu, văn bản có liên quan đến việc cho Công ty Phước Lợi thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; Các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng đề Quý Tòa xem xét, tổng hợp đưa vào hồ sơ vụ án.

Trên đây là ý kiến của UBND tỉnh về vụ việc khởi kiện của ông Nguyễn Đức Chinh, bà Lô Thị Bằng, thường trú tại thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. / *kh*

Nơi nhận: *kh*

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NC, Ban TCD tỉnh;
- Lưu VT, NN&MT (H. 19b).



Võ Văn Cảnh